

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở thương mại (lô ODT-19) thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; đồng thời, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở thương mại (lô ODT-19) thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Dự án có tổng diện tích đất lập quy khoảng 228.986,9m²; quy mô dân số khoảng 1.800 người; dự kiến tổng mức đầu tư trên 874,8 tỷ đồng gồm nguồn vốn từ của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh

tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg, ngày 28/10/2019; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2030 và năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thái Thụy được UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thái Thụy được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án góp phần phát triển không gian đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng; tạo quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Thái Thụy và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo: kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng các cấp giai đoạn 2023 - 2025; quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình; báo cáo kết quả sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYỀN

PHIÊN HỌP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vừa tổ chức phiên họp thứ năm. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Từ sau phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 3 cuộc họp thường kỳ cho ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và thống nhất một số nội dung quan trọng khác; đồng thời, ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp tuyên truyền cho 1.090 cán bộ, giáo viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kế toán thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 3 huyện Tiên Hải, Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hơn 300 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra tỉnh và thanh tra cấp huyện tổ chức 10 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua thanh tra đã quán triệt, tuyên truyền sâu sắc hơn quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các huyện ủy, thành ủy tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền cấp xã nội dung tác phẩm "Kiến quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức đã tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện

MẠNH CƯỜNG

NHỮNG DỰ ÁN ĐỘNG LỰC...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các nhà đầu tư.

có quy mô gần 69ha; trong đó, diện tích đất thực hiện dự án phát triển nhà ở hơn 42ha. Nhà đầu tư được chấp thuận là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Vinh, Công ty TNHH Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang. Tổng đầu tư để xuất thực hiện dự án gần 2.135 tỷ đồng.

Dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An (huyện Vũ Thư) có quy mô trên 122ha; tổng mức đầu tư dự kiến trên 4.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup). Các dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, giải quyết vấn đề nhà ở cho dân cư trên địa bàn.

Tại buổi lễ, nhà đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời cam kết tập trung nhân lực, vật lực triển khai xây dựng dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu về nhà ở cho dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các nhà đầu tư đã được trao quyết định và nhấn mạnh việc trao quyết định cho các nhà đầu tư là cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị của tỉnh, hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Trong đó, tập trung xây dựng thành phố Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị xanh, đô thị cảnh quan, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng; có kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối thuận lợi; là đầu tàu kinh tế, là trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh, có

sức thu hút và lan tỏa cao; phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nếp sống văn minh đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; có tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Thái Bình được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các nhà đầu tư được trao quyết định lần này đều là những nhà đầu tư có năng lực, uy tín, được khẳng định qua nhiều dự án thực hiện trong thời gian qua. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức, xác định đây là những dự án động lực cho sự phát triển của thành phố Thái Bình, trên cơ sở đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích mà các dự án mang lại, từ đó đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành rà soát lại các chỉ tiêu, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành thực hiện các thủ tục thực hiện dự án, bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, nhanh chóng, hiệu quả; chuẩn bị tốt các yêu cầu khác như nguồn tài chính, phương tiện, văn minh, trang thiết bị... bảo đảm triển khai các dự án đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu về nhà ở cho dân cư trên địa bàn tỉnh.

TRAO HUY HIỆU ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Bùi Tiến Dũng và các đảng viên của Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo.

niệm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh, thành phố và tổ chức cơ sở đảng nơi các đồng chí đang sinh hoạt; thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong trong thời gian tới các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, là chỗ

dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng ở địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đóng góp kinh nghiệm quý báu của mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

TRƯỜNG THCS PHẠM HUY QUANG

Khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và khánh thành khu phòng học 3 tầng, khu hiệu bộ. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm học 2022 - 2023, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Phạm Huy Quang đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 99,8% học sinh đạt hạnh kiểm khá và tốt, không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc các tai tệ nạn xã hội; 98,4% học sinh đạt loại giỏi, 1,6% học sinh đạt loại khá. Học sinh của nhà trường tham gia các cuộc thi các cấp đều đạt giải cao, trong đó cấp quốc gia có 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, 15 học sinh đạt giải trạng nguyên, 3 học sinh đạt giải hoàng giáp và 3 học sinh đạt giải khuyến khích; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh có 64/80 học sinh đạt

giải. 100% học sinh đổ vào hệ công lập với điểm bình quân 40,18 điểm. Trường được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối THCS, được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Năm học 2023 - 2024, nhà trường được quan tâm đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng mới các dãy phòng học, công trình phục vụ giảng dạy, hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu dạy và học. Thực hiện chủ đề năm học mới: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo", Trường THCS Phạm Huy Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, giúp đỡ học sinh khó khăn vươn lên học giỏi, giữ vững vị trí dẫn đầu khối THCS của huyện.

Nhân lễ khai giảng, 28 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6, học sinh vượt khó được khen thưởng, trao quà động viên.

THU HIỀN

Mỗi ngày hàn the trong thực phẩm

Nhiều mẫu giò, chả test nhanh dương tính với hàn the

Hàn the là chất phụ gia cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm bởi có chứa độc tính nguy hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vẫn phát hiện nhiều mẫu giò, chả trên thị trường có chứa hàn the. Nhiều mẫu giò, chả test nhanh dương tính với hàn the. Hàn the làm cho tinh bột, cá, thịt... trở nên dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản. Bởi thế, một số người vẫn phớt lờ những cảnh báo từ cơ quan chức năng, có tình cờ hàn the vào thực phẩm. Qua giám sát mỗi ngày từ những thực phẩm có sẵn trên thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phát hiện giò, chả, bánh giò, xúc xích tại một số địa phương có chứa hàn the. Cụ thể, mới đây sau khi phát hiện một số cơ sở có mẫu giò, chả test nhanh dương tính với hàn the, Chi cục đã tiến hành các bước xử lý theo quy định. Song, đó là những cơ sở được phát hiện, có thể còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả, xúc xích, bánh giò khác có cho hàn the vào mà chưa được phát hiện. Điều đáng lo hơn, qua thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tỷ lệ các mẫu thực phẩm phát hiện có chứa hàn the vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng ở một số địa phương. Nếu như năm 2021, qua kiểm tra, lấy mẫu hơn 1.350 mẫu tại 8 huyện, thành phố chỉ phát hiện 28 mẫu có kết quả test nhanh dương tính với hàn the (chiếm 2,1%) thì năm 2022 kết quả giám sát, thực hiện test nhanh hàn the tại huyện Vũ Thư, Đông Hưng và thành phố Thái Bình cho thấy, 56/1.050 mẫu có kết quả dương tính với hàn the (chiếm 5,3%); 6 tháng năm 2023, hơn 1.220 mẫu được test nhanh thì có 91 mẫu dương tính với hàn the (chiếm 4,4%).

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Với liều 5gr trở lên ăn trong cùng một lúc, hàn the có thể



Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh giám sát mỗi ngày thực phẩm, test nhanh hàn the trong chả thịt lợn.

gây ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong cho người sử dụng. Ở liều thấp, sau khi ăn, hàn the sẽ tích lũy trong cơ thể ảnh hưởng đến tiêu hóa, quá trình chuyển hóa, chức năng thần kinh... gây nguy hại đến sức khỏe. Mỗi ngày từ hàn the có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, việc kiểm tra, giám sát, lấy mẫu có kết quả test nhanh dương tính với hàn the, xử lý kịp thời được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thực hiện thường xuyên. Ngoài các cuộc kiểm tra chuyên ngành, Chi cục còn chủ động phối hợp kiểm tra liên ngành, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm. Tính riêng từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Chi cục đã phối hợp xử lý hơn 30 cơ sở vi phạm với số tiền phạt trên 190 triệu đồng. Cùng với việc kiểm tra, giám sát, chúng tôi cũng đã tham mưu các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm có sở kinh doanh thực phẩm

có hàn the; đồng thời tăng cường tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người trực tiếp chế biến thực phẩm và người tiêu dùng về mối nguy hại của hàn the với sức khỏe, các quy định xử phạt nếu vi phạm.

Cần quyết liệt giải quyết tình trạng sử dụng hàn the trong thực phẩm

Dù công tác tuyên truyền, giám sát đã được thực hiện, các cơ sở vi phạm được phát hiện đều bị xử lý. Tuy nhiên, với số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giò, chả đông, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, kinh doanh theo hộ gia đình làm với số lượng ít nên công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm còn gặp khó khăn. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm: Theo chức năng, nhiệm vụ, ngành y tế chỉ quản lý cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong khi đó để giải quyết tận gốc thì phải thực hiện quản lý, giám sát ngay từ khâu sản xuất, chế biến. Việc giám sát, test nhanh hàn the vẫn được tổ chức theo các đợt cao điểm song chưa thực hiện ở hết các địa phương trong tỉnh do khó khăn về nguồn lực. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện giám sát mỗi ngày thực phẩm theo lĩnh vực ngành quản lý, lấy mẫu test nhanh hàn the trong thực phẩm...; đồng thời, tích cực tham mưu ban hành các văn bản để cùng với các cấp, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hàn the trong thực phẩm.

Để ngăn chặn, giải quyết tình trạng sử dụng hàn the trong thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh, mới đây Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền giúp người sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu đúng về tác hại của hàn the đối với sức khỏe; thông tin các mức xử lý hành vi vi phạm để người sản xuất, kinh doanh thực phẩm không sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm; công khai các cơ sở vi phạm; các chất phụ gia thực phẩm được phép thay thế để chế biến bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các ngành: y tế, công thương, nông nghiệp, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực, chủ động kiểm tra, giám sát phát hiện, từng bước phát hiện, ngăn chặn và tiến tới giải quyết triệt để tình trạng sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm. Khi phát hiện cơ sở sản xuất, chế biến sử dụng hàn the cần kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định; công khai danh sách cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng được biết.

HOÀNG LANH